

ตัวชี้วัด	2.2.1 จำนวนวารสารวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ	ผลการดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	รอบ 9 เดือน

ผู้รับผิดชอบ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ โทร. 1342

ลำดับ	หน่วยงาน	เป้าหมาย	จำนวนวารสารวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ	คะแนนตัวชี้วัด	การบรรลุเป้าหมาย	ผลประเมินตนเองของ หน่วยงาน	เหตุผลยืนยันไม่ตรงกับผลประเมินตนเองของหน่วยงาน
1	2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	1	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	1	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
2	7) บัณฑิตวิทยาลัย	1	0	0.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย	0	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
3	14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	1	1	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	1	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย		3	2	4.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย		

ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานของตัวชี้วัด	1. มีจำนวนสมาชิกหรือบทความที่ส่งเข้ามาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารน้อย เนื่องจากเป็นสาขาเฉพาะด้านและเป็นวารสารที่เปิดฉบับใหม่ 2. บทความวิชาการที่มีส่งเข้ามาไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ		
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง	ต้องปรับปรุงและพัฒนาวารสารอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและ/ หรือต่างประเทศ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ		
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน	1. มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการของหน่วยงานให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ 2. มีการจัดตั้งเครือข่ายวารสารภายในมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เรียนรู้ แง่ไขข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัวารสารให้สามารถร่วมกันพัฒนาวารสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		
ตัวชี้วัดระดับเจ้าภาพ	2.2.1 (S) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตามตัวชี้วัดจำนวนวารสารวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
		4	4.0000
		การบรรลุเป้าหมาย	ไม่บรรลุเป้าหมาย



รายละเอียดตัวชี้วัด
หน่วยงานเจ้าภาพ



2.2.1 จำนวนวารสารวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

รอบ 9 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ

ลำดับ	ชื่อวารสารวิชาการ	หมายเลข ISSN	สังกัดหน่วยงาน	ภาพหน้าปกวารสาร	เว็บไซต์วารสาร
1	Suan Sunandha Science and Technology Journal	2351-0889	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		http://www.ssstj.sci.ssru.ac.th/
2	The EURASEANs: journal on global socio-economic dynamics	2539-5645	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ		https://euraseans.com/index.php/journal